



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ภาวะธุรกิจโดยรวมของภาคใต้ในความเห็นของผู้ประกอบการ เริ่มปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว เช่น การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาษีนำเข้าสินค้าอาหารแปรรูปของรัฐบาลจีน เป็นต้น รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ภาวะทรงตัว อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังอ่อนแอ และความต้องการที่อยู่อาศัยที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวเอเชียเป็นสำคัญ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ จำนวน 75 ราย (รวมการประชุมประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา) ประกอบด้วย ภาคการผลิต 16 ราย ภาคท่องเที่ยวและบริการ (รวมขนส่ง) 21 ราย ภาคการค้า 10 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 15 ราย และอื่น ๆ 13 ราย (หอการค้า/ สภาอุตสาหกรรม/ สมาคม/ สถาบันการเงิน)

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว อาทิ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาษีนำเข้าสินค้าอาหารแปรรูปของรัฐบาลจีน และการประกาศผล IUU ในช่วงต้นปี 2559 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปทำให้มีการเร่งส่งออกก่อนสิ้นปี เป็นต้น **สำหรับแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่า ปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยกเว้น อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป** ที่แนวโน้มคำสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐอเมริกาชะลอตัวต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ปริมาณการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของยางคอมพาวด์เป็นสำคัญ ตามการเร่งซื้อของลูกค้าเนื่องจากคาดว่า รัฐบาลจีนอาจปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาษีอีกครั้งในต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามราคาขายค่อนข้างต่ำ ส่วนคำสั่งซื้อน้ำยางข้นจากตลาดหลักมาเลเซียเพื่อนำเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ รวมทั้งตลาดจีนเพื่อผลิตถุงมือยางเส้นด้าย ยางยืด และปากีสถานเพื่อผลิตเป็นกาว อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ยังมีต่อเนื่อง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามคำสั่งซื้อของตลาดหลัก ส่วนราคายางพารามีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำไปอีก 1-2 ปี เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยที่กระทบต่ออุปสงค์และอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ปริมาณการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการซื้อจากตลาดหลักจีน หลังจากสต็อกไม้ยางพาราแปรรูปของจีนลดต่ำลงมาก อีกทั้งยังได้รับปัจจัยบวกด้านวัตถุดิบจากนโยบายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ที่สนับสนุนการโค่นยาง ส่วนการเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราแปรรูปโดยทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งออกไปจีนนั้น มีอุปสรรคด้านภาษีนำเข้าที่สูงกว่าภาษีนำเข้าไม้ยางพาราแปรรูป

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่า ปริมาณการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามคำสั่งซื้อของตลาดหลักจีน

อุตสาหกรรมถุงมือยาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แม้ภาพรวมของปริมาณการผลิตและส่งออกถุงมือยางในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการขายกิจการของโรงงานถุงมือยางขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายยังคงสามารถขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากตลาดหลักที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันกำไรของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการของตลาดหลักที่ยังเติบโตได้

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนจากปัจจัยฐานต่ำ เนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องไปยังต้นปี 2558 ผลผลิตปาล์มทะเลลายมีน้อยมากจากผลของปรากฏการณ์เอลนีโญ ขณะเดียวกัน มาตรการกำหนดตราคารับซื้อผลปาล์มทะเลลายที่อ้างอิงกับอัตราการใช้ น้ำมัน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเก็บผลผลิตด้วยความพิถีพิถันมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้ น้ำมัน คี้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามปริมาณผลปาล์มทะเลลายซึ่งยังคงเจอผลของฐานต่ำในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 สำหรับแนวโน้มราคาผลปาล์มทะเลลายทั้งปี 2559 คาดว่าใกล้เคียงกับปี 2558 โดยความต้องการใช้ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ผลผลิตมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลลบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ปริมาณการผลิตและส่งออกปลาและหมึกแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเร่งผลิตเพื่อส่งออกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในยุโรปก่อนการประกาศผลการตัดสิน IUU¹ ในช่วงต้นปีหน้ารวมถึงคำสั่งซื้อจากตลาดญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น ในด้านวัตถุดิบ ผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหา IUU จากการนำเข้าวัตถุดิบ และการมี Supplier เป็นเรือประมงที่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ

¹ IUU ย่อมาจาก Illegal Unreported and Unregulated Fishing หมายถึง การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

บางรายระบายสต็อกวัตถุดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ IUU หรือ ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน ด้วยการนำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายในประเทศ

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกปลาและหมึกแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามแนวโน้มคำสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐอเมริกาที่ชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณวัตถุดิบที่อาจขาดแคลน จากการเร่งใช้สต็อกวัตถุดิบไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การท่องเที่ยวฟื้นอันดามันจำนวนนักท่องเที่ยวรวมมีแนวโน้มทรงตัว โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงเพิ่มขึ้น แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นน้อย เนื่องจากการเดินทางเข้ามาเป็นลักษณะกรุ๊ปทัวร์ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันจำนวนประชากรจีนที่มีพาสปอร์ตเพียง 100 ล้านคน จาก 2,000 ล้านคน ในส่วนของฝั่งอ่าวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ การจัดเลี้ยงสัมมนาลดลง เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสภาพอากาศที่มีมรสุมและฝนตกมากในฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้รายได้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และบริการสปาลดลง ในภาคใต้ตอนล่างจังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวมาเลเซียชะลอจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ และเงินริงกิตที่อ่อนค่าแต่ธุรกิจโรงแรมบางรายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานจัดเลี้ยงสัมมนา เนื่องจากการเร่งใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญ

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงชะลอลงในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีสถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรมเปิดให้พักแบบรายวัน ซึ่งเป็นคู่แข่งของธุรกิจโรงแรม โดยผู้ประกอบการบางรายคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อย ๆ ฟื้นตัวตั้งแต่ประมาณกลางปี 2559 และจะเริ่มดีขึ้นช่วงปี 2560 ซึ่งต้องติดตามนโยบายภาครัฐในการเข้ามาสนับสนุน และประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ธุรกิจการค้า

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ยอดขายสินค้าคงทนยังคงลดลง เนื่องจากรายได้และกำลังซื้อของเกษตรกรที่ยังอยู่ในระดับต่ำตามการลดลงของราคายางพารา และภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างยอดขายสินค้าคงทนประเภทรถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันรถยนต์เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากการเร่งซื้อก่อนที่จะมีการปรับขึ้นภาษีรวมถึงการเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น และภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงปลายปี ขณะเดียวกัน ยอดขายสินค้าไม่คงทนประเภทอาหารสดเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากผู้ประกอบการได้เจาะกลุ่มตลาดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย แต่ในส่วนของวัสดุก่อสร้างยอดขายทรงตัวตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้น และการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะคู่แข่งจากส่วนกลางส่งผลให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในหลายจังหวัดรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทใหม่ทำหน้าที่จัดซื้อและกระจายสินค้าให้กับบริษัทในเครือ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากส่วนกลางได้

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่ายอดขายปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากผลของนโยบายของภาครัฐที่ได้จัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการคงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน แม้ว่าราคายางพารา ยังทรงตัวในระดับต่ำ แต่เกษตรกรเริ่มปรับตัวโดยการทำอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การขนส่งฝั่งภาคใต้ตอนล่าง รายได้จากการบริการขนส่งผู้โดยสาร โดยรถบัส/รถตู้/จัดท่องเที่ยว ภายนอก-ภายในประเทศ (Outbound-Inbound) **ลดลง**เนื่องจากนโยบายภาครัฐห้ามข้าราชการไปปฏิบัติงานต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจและเงินริงกิตที่อ่อนค่าของมาเลเซีย ในขณะที่เดียวกันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รายได้ธุรกิจนำเที่ยวและขนส่งผู้โดยสารทางเรือ **ลดลง**ตามจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปที่มีสัดส่วนมากเดินทางมาท่องเที่ยวสมุยลดลง อย่างไรก็ตาม การขนส่งฝั่งอันดามันรายได้จากการขนส่งอุปโภคบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มีการแข่งขันสูงจากบริษัทขนาดเล็กที่ไม่จดทะเบียน

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 การขนส่งฝั่งภาคใต้ตอนล่าง คาดว่ารายได้ยังคงลดลง ถึงแม้ช่วงหลังนโยบายรัฐบาลจะผ่อนปรนให้ข้าราชการออกไปต่างประเทศได้แต่งบประมาณยังไม่มากพอ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและมาเลเซียยังคงซบเซา ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีเที่ยวบินเหมาลำจากจีนเข้ามาสู่ฐานที่เพิ่มขึ้น

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงชะลอตัวทั้งแนวราบและแนวสูง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอจากรายได้ที่ลดลง ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง กอปรกับสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการให้สินเชื่อทั้งแก่โครงการและผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบขยายตัว เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการสามารถเปิดโครงการใหม่ได้โดยเฉพาะบ้านแนวราบที่ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ขณะเดียวกัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีความต้องการที่อยู่อาศัยเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ทำให้ลูกค้าเริ่มตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์บ้านเร็วขึ้น สำหรับที่อยู่อาศัยแนวสูง จังหวัดภูเก็ตจำนวนหน่วยคงเหลือคาดว่าสามารถระบายได้หมดภายใน 1.5 ปี

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่คาดว่าทิศทางของเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคเร่งโอนกรรมสิทธิ์บ้านก่อนมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2559 รวมทั้งยังมีปัจจัยบวกจากภาระหนี้จากมาตรการลดหย่อนต้นแรกที่จะทยอยหมดลงในปี 2559 เป็นแรงส่งให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แม้ว่าผู้ประกอบการยังชะลอการลงทุนโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากยังมีความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ยังมีบางอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำยางขึ้นชื่อเครื่องปั้นน้ำยางขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิต และสร้างแท็งก์เก็บน้ำยางขึ้น อุตสาหกรรม

ยางแท่งมีการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสร้างโรงงานเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า และสร้างโรงเพาะพันธุ์ต้นกล้าปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งสร้างโรงงานใน ต่างจังหวัดเพื่อใกล้แหล่งวัตถุดิบและท่าเรือส่งออก

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 การลงทุนยังคงชะลอตัว เพื่อรออุตสาหกรรมเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้เปลี่ยนไปลงทุนธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งธุรกิจค้ารถจักรยานยนต์ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเป็นธุรกิจรถ Big Bike โดยมีแผนสร้างโชว์รูมในปี 2559 และสร้างศูนย์การเรียนรู้การขับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน

แรงงาน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ภาวะโดยรวมใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า กล่าวคือ **ในภาพรวมไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน** ผู้ประกอบการสามารถเลือกแรงงานได้มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมีแรงงานกรีดยางเคลื่อนย้ายสู่นอกภาคเกษตร อย่างไรก็ตาม **ในธุรกิจขนส่ง พบปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่บ้างในช่วงเทศกาล** นอกจากนี้ ในธุรกิจก่อสร้าง เริ่มเกิดการดึงแรงงานจากผู้ประกอบการรายใหญ่

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ผู้ประกอบการบางรายในธุรกิจการท่องเที่ยวมีแผนจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบแรงงานประจำ และแรงงานชั่วคราว เช่น เด็กฝึกงาน เป็นต้น เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ในช่วง High Season

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ต้นทุนการดำเนินงาน (ไม่รวมวัตถุดิบ) โดยรวมทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการพยายามลดค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อชดเชยการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการติดตามลูกค้าของธุรกิจค้ารถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น ตามหนี้เสีย (NPL) ที่เพิ่มสูงขึ้น **ด้านราคาขายสินค้า ปรับเพิ่มได้ยาก จากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้น** ยกเว้นสินค้าบางรายการ ได้แก่ รถยนต์ อาหาร ท่องพัก ที่สามารถปรับขึ้นราคาได้บ้าง

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แนวโน้มต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางรายมีความเห็นว่า การปรับขึ้นค่าแรงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เงินฝากขยายตัวในอัตราชะลอ ตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มีรายได้เพียงพอจะลงทุนหรือออมในรูปแบบอื่นมากขึ้น อาทิ ซื้อกองทุนรวมและลงทุนในหุ้น **ด้านสินเชื่อชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจและการระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขณะที่สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย**

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2559 คาดว่าเงินฝากยังคงชะลอตัวจากปัจจัยเดิม ขณะที่สินเชื่อมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
ธันวาคม 2558

รายงานแนวโน้มธุรกิจจัดทำขึ้น โดยส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้

อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

รายงานแนวโน้มธุรกิจทั้งประเทศ สามารถดูได้จาก

<http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/BLP/Pages/Index.aspx>

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคใต้ สามารถดูได้จาก

<http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/South/Business%20Report/Pages/EconomicCondition.aspx>

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ที่อยู่ 472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4730

โทรสาร 0 7423 8765

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th